

Số: 97/TB-UBND

Quảng Thái, ngày 05 tháng 6 năm 2020

**THÔNG BÁO**  
**Kết luận của Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp**  
**cơ quan UBND xã Tháng 5/2020**

Thực hiện Quy chế hoạt động của Ủy ban xã Quảng Thái, nhiệm kỳ 2015-2020; ngày 04/6/2020, đồng chí Lê Ngọc Bảo- Chủ tịch UBND xã đã chủ trì cuộc họp cơ quan UBND xã để đánh giá tình hình hoạt động của cơ quan trong tháng 5/2020; đồng thời đề ra một số nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện trong tháng 6/2020.

Tham dự cuộc họp có đại diện Thường trực Đảng ủy- HĐND xã, Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã; Phó Chủ tịch UBND, các Ủy viên UBND xã và các đoàn thể cấp xã, các cán bộ, công chức, bán chuyên trách trong cơ quan UBND xã.

Tại cuộc họp, sau khi nghe đồng chí Trần Nam Thanh, Công chức Văn phòng- Thống kê UBND xã báo cáo tình hình hoạt động của cơ quan UBND xã tháng 5/2020, nêu lên những khó khăn, tồn tại, hạn chế và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện trong tháng 6/2020, trên cơ sở các ý kiến phát biểu thảo luận của các cán bộ, công chức tham dự cuộc họp, đồng chí Lê Ngọc Bảo- Chủ tịch UBND xã kết luận:

Các thành viên dự họp thống nhất với dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2020 và chương trình công tác tháng 6/2020 do Văn phòng UBND xã trình bày trước cuộc họp và tiếp thu các ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp để bổ sung, hoàn chỉnh trình Chủ tịch UBND xã ký ban hành.

Căn cứ chương trình công tác tháng 6/2020 đã được thống nhất, UBND xã yêu cầu các ban ngành, bộ phận chuyên môn khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; đồng thời, giao trách nhiệm cho các ban ngành liên quan thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau đây:

**1. Lĩnh vực kinh tế**

Tiếp tục chỉ đạo các HTX sản xuất nông nghiệp đơn độc, hướng dẫn bà con nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi để chăm sóc cây trồng để phân đầu thu hoạch vụ Hè thu 2020 xong trước ngày 30/8/2020.

Tiếp tục rà soát, nắm số diện tích cây sắn bị nhiễm bệnh Khảm lá sắn và yêu cầu các hộ phải tiêu hủy đảm bảo theo hướng dẫn của cấp trên.

Triển khai vận động, hướng dẫn các hộ dân đăng ký Đề án “Phát triển đàn lợn nuôi hướng hữu cơ, đảm bảo an toàn sinh học và theo chuỗi giá trị giai đoạn 2020 – 2025” được UBND tỉnh phê duyệt.

Công tác đăng ký vườn kiêu mẫu: Đã lập danh sách gửi phòng Nông nghiệp huyện khảo sát thực tế và thẩm định. Đồng thời đã triển khai vườn mẫu ở khu vực mướp đấng Tây Hoàng.

## **2. Lĩnh vực Văn hóa**

Chỉ đạo các trường học trên địa bàn có kế hoạch phối hợp với các ban ngành đoàn thể các cấp, gia đình học sinh để tổ chức các hoạt động hè vui tươi, bổ ích cho học sinh; chú trọng đến sự an toàn tính mạng học sinh trong dịp hè; không để xảy ra tình trạng đuối nước, tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm.

Tiếp tục rà soát, thống kê các đối tượng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Tập trung chỉ đạo và đẩy mạnh công tác tuyên truyền XKLD tại các nước.

Tập trung chỉ đạo, chuẩn bị các điều kiện để phục vụ cho công tác Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2025 và chuẩn bị tốt cho kỳ họp thứ 10-HĐND xã khóa VIII.

## **3.Lĩnh vực Môi trường**

Chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng ngày Chủ Nhật Xanh do UBND Tỉnh phát động phong trào toàn dân ra quân để trực vớt Bèo lục Bình trên hệ thống sông Nụ và các sông hói trên địa bàn toàn xã.

UBND xã yêu cầu các đơn vị tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên ngày càng xanh, sạch, không rác thải; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể, cộng đồng dân cư cùng tích cực tham gia hoạt động hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” một cách thiết thực, hiệu quả và duy trì thường xuyên.

Chỉ đạo Chi hội trang trại, các hộ có rừng phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện triển khai thực hiện tốt phương án quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, trong đó tập trung cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng, đặc biệt trong những ngày nắng nóng.

## **4. Lĩnh vực Địa chính – Xây dựng**

Tham mưu xây dựng kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2020 đã đề ra.

Tăng cường công tác thực hiện lập hồ sơ quyết toán các công trình, dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng theo đúng quy định.

Kiểm tra việc tiến hành xây dựng nhà ở vùng trang trại có đúng theo hướng dẫn, quy định của nhà nước.

## **5. Công tác Nội chính**

Để thực hiện tốt kỷ luật kỷ cương hành chính, nội quy quy chế cơ quan và tham mưu giải quyết tốt các nhiệm vụ được giao; UBND xã yêu cầu các cán bộ, công chức trong thời gian tới phải chấp hành nghiêm túc về nội quy, quy chế, kỷ cương kỷ luật hành chính và tham mưu giải quyết tốt các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, chấp hành tốt nội quy quy chế hoạt động của cơ quan.

***UBND xã thông báo để các bộ phận, các cán bộ, công chức trong cơ quan UBND xã biết để triển khai thực hiện nghiêm túc./.***

***Nơi nhận:***

- UBND huyện;
- Đ/c Lê Ngọc Đức-UVTV-TBTC huyện ủy;
- Phòng Nội vụ huyện;
- Toàn thể CB, CC trong cơ quan;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Lê Ngọc Bảo**